

**CÔNG TÁC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO**

**Cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội**

Với quyết tâm giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 5,27% (năm 2016) xuống còn 2,35% (năm 2020). Như vậy, trong 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 2,92%. Theo quy định của Chính phủ, năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg và giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện chuẩn nghèo mới. Giai đoạn 2022 - 2025, tiêu chí đo lường nghèo đa chiều có nhiều thay đổi. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2025 toàn tỉnh giảm 1/3 số hộ nghèo, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được triển khai chặt chẽ ngay từ cơ sở để bảo đảm tính chính xác, qua đó làm tiền đề thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn. Trên cơ sở các văn bản của trung ương, của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 - 2025.

Việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025. Theo ông Bùi Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025, các địa phương bám sát tiêu chí quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để thực hiện. Phương pháp rà soát là khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình; ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời lấy ý kiến của nhân dân để có kết quả chính xác. Vì vậy, rà soát viên phải đến từng hộ để trực tiếp thu thập thông tin, ghi đầy đủ câu trả lời vào phiếu. Trong quá trình rà soát phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc

của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Đặc biệt, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải bảo đảm đúng quy trình, phương pháp, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân, tạo sự đồng thuận nhằm xác định đúng đối tượng, phân ảnh đúng thực trạng đời sống nhân dân địa phương.

**Rà soát chặt chẽ từ cơ sở**

Năm 2020, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp của huyện với tỷ lệ 2,66%; tỷ lệ hộ cận nghèo 2,80%. Một trong những yếu tố để tỷ lệ hộ nghèo thấp và giảm dần qua từng năm đó là địa phương đã triển khai chặt chẽ việc rà soát ngay từ cơ sở. Ông Trần Đăng Viễn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhằm tránh tình trạng phân ảnh sai lệch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân trong suốt quá trình rà soát. Từ đó, người dân có nhận thức đúng đắn về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định đó là trách nhiệm của toàn dân, vì lợi ích của cộng đồng để tham gia hợp tác với ý thức và trách nhiệm cao. Cùng với đó, các xã, thị trấn đều thành lập ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, triển khai đồng bộ công tác rà soát hộ

trận và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát chặt chẽ, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân.

Theo ông Vũ Hồng Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Hưng, kết quả tỷ lệ hộ nghèo có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai các chính sách an sinh xã hội của địa phương, do đó MTTQ xã phải phát huy vai trò giám sát và phản biện, tăng cường giám sát và phối hợp với các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận tại các thôn rà soát theo đúng các tiêu chí được quy định, quan trọng là đánh giá được đúng thực trạng hộ nghèo ở địa phương.

Bà Phạm Thị Thủy Mùi, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để làm tốt công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân trong suốt quá trình rà soát. Từ đó, người dân có nhận thức đúng đắn về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định đó là trách nhiệm của toàn dân, vì lợi ích của cộng đồng để tham gia hợp tác với ý thức và trách nhiệm cao. Cùng với đó, các xã, thị trấn đều thành lập ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, triển khai đồng bộ công tác rà soát hộ

nghèo, hộ cận nghèo đến từng thôn, khu phố. Cán bộ ở cơ sở là người trực tiếp nắm vững chính sách và địa bàn dân cư nơi cư trú, triển khai thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp, phân loại hộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở từ việc tổ chức xin ý kiến nhân dân đến niêm yết công khai kết quả thực hiện, không để lợi dụng việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trực lợi chính sách.

Có thể nói, việc rà soát chặt chẽ, thu thập thông tin chính xác, dân chủ, công tâm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo là điều kiện để mọi nguồn lực hỗ trợ đến người dân được kịp thời, đầy đủ. Thông qua đó, địa phương nắm được tình hình, khó khăn của từng trường hợp cụ thể, có giải pháp cụ thể để người dân được tiếp cận, hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ phù hợp. Đây cũng chính là động lực để mỗi người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Bùi Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Mỗi giai đoạn thường có bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu để đánh giá công tác giảm nghèo, do đó việc triển khai rà soát phải thận trọng, chính xác và công khai. Nhận thức tầm quan trọng của việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 đến cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã để nắm rõ quy trình, phương pháp, từ đó làm cơ sở triển khai tại địa phương. Sau khi rà soát, từng địa phương phải xác định được chính xác số lượng, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên thuộc hộ đầy đủ thông tin để theo dõi, quản lý, báo cáo cấp trên phê duyệt. Bên cạnh đó, phải phân loại, xác định nguyên nhân của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Như vậy, việc xác định đúng đối tượng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, chính quyền có giải pháp, chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, góp phần tăng trưởng kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

**KIẾN XƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân nên đã xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn nhưng dịch được kiểm soát và không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế.

3 tháng cuối năm 2021, cùng với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Kiến Xương tập trung phát triển nông nghiệp, chú trọng chăm sóc, bảo vệ lúa mùa cuối vụ, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông; duy trì phát triển 24 làng nghề hiện có; tập trung giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trọng điểm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Huyện phấn đấu năm 2021 tổng giá trị sản xuất đạt 12.138 tỷ đồng trở lên, tăng 10,9% so với năm 2020.

**Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè**



Đoàn viên, thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn làm kính chắn giọt bắn tặng lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 được các cấp bộ đoàn tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tế và thực hiện tốt theo thông điệp "3T" (tiền phong - tương trợ - thích ứng).

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà 1.720 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa và xây dựng mới 9 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ với tổng trị giá 625 triệu đồng; đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến 960 đơn vị máu; hỗ trợ, giúp đỡ 1.170 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đoàn các cấp đã thành lập được 469 đội hình hỗ trợ trực chốt kiểm soát dịch, 597 đội hình tuyên truyền phòng, chống dịch, 11 đội hình hỗ trợ khu vực cách ly tập trung; huy động trao tặng hơn 280.000 khẩu trang, 2.600 thùng nước, 8.500 kính chắn giọt bắn, 1.800 chai nước rửa tay sát khuẩn... với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng.

**KUÂN PHƯƠNG**

**Doanh thu vận tải 9 tháng ước đạt trên 4.200 tỷ đồng**

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trong tình trạng trì giảm công suất, chủ yếu duy trì vận tải hành khách nội tỉnh, doanh thu vận tải hành khách tháng 9/2021 ước đạt 80 tỷ đồng, giảm 1,5% so với tháng trước và giảm 43,2% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.054 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 14,4 triệu người, giảm 5%. Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 9/2021 ước đạt 330 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và giảm 11% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 3.099 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 9 tháng ước đạt 44,7 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ; doanh thu bưu chính chuyển phát ước đạt 4 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

**NGUYỄN THỜI**

**ĐÔNG HƯNG**

**Kiểm tra huấn luyện chiến đấu năm 2021**

Thực hiện kế hoạch kiểm tra huấn luyện chiến đấu năm 2021, Ban CHQS huyện Đông Hưng vừa tổ chức kiểm tra huấn luyện chiến đấu đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Nội dung kiểm tra gồm: điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, thể lực, băng bó cứu thương, mặc tăng võng, tháo lắp súng tiểu liên AK, súng K54 và kiểm tra nhận thức chính trị. Do làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện nên đợt kiểm tra bảo đảm quân số, chất chẽ, khách quan, trung thực, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Qua kiểm tra đã đánh giá được chất trình độ, kết quả huấn luyện của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện. Đây cũng là dịp để sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

**Ra quân trồng hàng cây thanh niên**

Hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ huyện Đông Hưng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vừa qua, gần 100 đoàn viên thanh niên các xã cụm 1 của huyện Đông Hưng đã ra quân trồng hàng cây thanh niên trên tuyến đường cộng đồng dài hơn 200m, gồm các loại cây sấu, cây bàng Đài Loan thuộc địa bàn xã Hồng Việt.

Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp với Tỉnh đoàn đến thăm, tặng quà động viên em Lương Văn Hải, học sinh lớp 8A Trường Tiểu học và THCS Hồng Việt có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu và năm học mới nhằm giúp em vượt khó vươn lên trong học tập. Đoàn Thanh niên xã Hồng Việt tặng 10 ghế đá cho thôn Bá Thôn 1. Hoạt động này nhằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, chăm lo, bảo vệ trẻ em.

**THU HIỀN**



Chương trình hỗ trợ sinh kế đã giúp nhiều hộ nghèo ở huyện Kiến Xương vươn lên thoát nghèo.

**Phát hiện, xử lý 1.233 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông**

Thực hiện đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông

Công an tỉnh bố trí lực lượng tuần tra trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông và tại các khu vực gần quán ăn, nhà hàng, điểm dừng chân để tiến hành phân luồng, kiểm tra, xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia. Kết quả, từ đầu

tháng 9 đến nay lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý 1.233 trường hợp vi phạm, tạm giữ 209 phương tiện, tước có thời hạn 247 giấy phép lái xe. Ngoài ra, qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3 công ty, 6 người nước ngoài, 6 người Việt

trường hợp, trong đó đã xử phạt 67 trường hợp.

Từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra, khởi tố 1 vụ/4 bị can về tội "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ", 2 vụ/5 bị can về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; đồng thời, xử lý 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19; phát hiện, xử lý 3 công ty, 6 người nước ngoài, 6 người Việt

Nam vi phạm về xuất nhập cảnh. Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường; triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh, đồng đội tượng tham gia. Kết quả, đã điều tra, xử lý 175 vụ/349 đối tượng; khởi tố 79 vụ/179 bị can; xử lý hành chính 42 vụ/134 đối tượng.

**NGUYỄN CƯỜNG**

**PHỔ BIẾN, GIẢI DỤC PHÁP LUẬT**  
**PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ**  
Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

**Hỏi đáp Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án**

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8326 ra ngày 20/9/2021)

**Câu hỏi 8:** Các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại tòa án có những nghĩa vụ gì?

**Trả lời:** Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, các bên tham gia có nghĩa vụ:  
- Tuân thủ pháp luật;  
- Tham gia hòa giải, đối thoại với tinh thần thiện chí, hợp tác để thúc đẩy quá trình hòa giải, đối thoại đạt kết quả tích cực; trình bày chính xác tình tiết, nội dung của vụ việc, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc theo yêu cầu của hòa giải viên;  
- Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin, tài liệu, chứng cứ mà mình cung

cấp trong quá trình hòa giải, đối thoại; nếu thông tin, tài liệu, chứng cứ cung cấp là giả mạo thì kết quả hòa giải, đối thoại bị vô hiệu; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự; nếu gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;  
- Tôn trọng hòa giải viên và các bên có liên quan; thực hiện các yêu cầu của hòa giải viên theo quy định của Luật này;  
- Chấp hành quy chế hòa giải, đối thoại tại tòa án;  
- Thực hiện các nội dung đã hòa giải thành, đối thoại thành.  
**Câu hỏi 9:** Các bên tham gia

hòa giải, đối thoại tại tòa án phải trả chi phí trong những trường hợp nào?

**Trả lời:** Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại tòa án phải chịu chi phí trong các trường hợp sau đây:  
- Chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch;  
- Chi phí khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở tòa án; chi phí khi hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính của

tỉnh nơi tòa án có thẩm quyền giải quyết có trụ sở;

- Chi phí phiên dịch tiếng nước ngoài.

**Câu hỏi 10:** Để nghị cho biết điều kiện để bổ nhiệm hòa giải viên? Những trường hợp nào không được bổ nhiệm là hòa giải viên?

**Trả lời:** Tại khoản 1, 2 Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án quy định:

1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm hòa giải viên:  
a) Đã là thẩm phán, thẩm tra viên tòa án, thư ký tòa án, kiểm sát viên, kiểm tra viên viện kiểm sát, chấp hành viên thi hành án dân sự, thanh tra viên; luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng

đồng dân cư;

b) Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

c) Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là thẩm phán, thẩm tra viên tòa án ngạch thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp, thư ký tòa án ngạch thư ký viên chính, thư ký viên cao cấp, kiểm sát viên, chấp hành viên thi hành án dân sự, thanh tra viên.  
2. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được bổ nhiệm làm hòa giải viên:  
a) Không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;  
b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức công phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân, công nhân công an.

(còn nữa)

**LÊ THUY**

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)